



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๑๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  
และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก นั้น

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณีกร ทองเนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ วัฒนธรรมชาวเขมม  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๒ มือถือ ๐-๘๘๒๕-๕๐๙๖-๙

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๙



ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑) ประเภทปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

๒) ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

นางสยามนต์ บุญชิต ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนตรีกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓) ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

๔) ประเภทผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

๒. การคัดเลือกเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑) นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒) นางสาวธิดาวรรณ โปธิพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนตรีกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประหยัด ถิลา)

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ